
BORGARRAÐ 29. apríl 2021: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um þjónustu- 
og nýsköpunarsvið og samninga við verktaka  - R21020055

Í svari við fyrirspurn Miðflokksins um fjölda verktaka hjá sviðum borgarinnar og ráðhúsi og 
greiðslur til þeirra  kemur fram að verktakar eru víða ráðnir. Eitt svið sker sig úr og ræður 
ekki verktaka: ,Á þjónustu- og nýsköpunarsviði eru engir starfandi verktakar. Eingöngu eru 
gerðir samningar við fyrirtæki”  Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram eftirfarandi spurningar: 
Hver er munurinn á að semja við fyrirtæki eða verktaka um þjónustu (aðkeypta þjónustu)? 
Geta fyrirtæki ekki verið verktakar og geta verktakar ekki verið fyrirtæki? Í huga borgarinnar 
og þjónustu- og nýsköpunarsviðs, hver er munurinn á, þegar horft er á með 
"viðskiptafræðigleraugum" að ráða verktaka sem er einstaklingur eða ráða fyrirtæki? Er ekki 
þarna um að ræða viðskipti á hvorn veginn sem litið er sem borgin greiðir fyrir?


